

# โครงการ: การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Agri-Climate Risk Financing)

## ภาพรวมโครงการ:

วัตถุประสงค์	ยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทั้งชายและหญิงมีศักยภาพในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ
ผู้สนับสนุนงบประมาณ	กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (BMZ) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ดำเนินโครงการโดย	องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ประเทศ	10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และระดับประเทศในอินโดนีเซีย (โกโก้) ไทย และเวียดนาม (ข้าว)
หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ	คณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASWGC)
กลุ่มเป้าหมาย	เกษตรกรรายย่อย ภาคการเงิน หน่วยงานภาครัฐ องค์การกำหนดมาตรฐาน และคณะทำงานอาเซียน
งบประมาณโครงการ	4,000,000 ยูโร
ระยะเวลา	01/2566 – 12/2568 (3 ปี)



## รายละเอียดโครงการ

โครงการ "การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน" (Agri-Climate Risk Financing) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์รัฐเยอรมนี (BMZ) และดำเนินการโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมการให้มีเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร ทั้งนี้ โครงการฯ จะดำเนินกิจกรรมในระดับภูมิภาคร่วมกับคณะทำงานอาเซียนที่เกี่ยวข้องในด้านพืช ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านการเงิน โดยจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาแผนงานและการสนับสนุนองค์ความรู้ นอกจากนี้ โครงการฯ จะดำเนินงานร่วมกับ

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน ในการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เอื้อต่อเกษตรกรทั้งชายและหญิงในการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ อีกทั้ง สนับสนุนการยกระดับศักยภาพในระดับองค์กรและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มการใช้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านการฝึกอบรมและอาจมีการนำร่องผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ประสบการณ์และความร่วมมือจากโครงการอื่นในภูมิภาคในด้านการประกันภัยและเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตร จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการฯ

แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ มีดังนี้

Published by

- **แนวทางที่ 1:** การส่งเสริมหัวข้อการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในอาเซียน ตัวอย่างกิจกรรม: การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับภูมิภาค การจัดทำการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำเอกสารเชิงนโยบาย
- **แนวทางที่ 2:** การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ(กลุ่มเป้าหมาย: สถาบันการเงิน) ตัวอย่างกิจกรรม: การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- **รูปแบบที่ 3:** การยกระดับทักษะและความรู้ทางเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรและหน่วยงานนอกภาคการเงิน) ตัวอย่างกิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานและเกษตรกรที่ร่วมโครงการในหัวข้อเกี่ยวกับการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร
- **รูปแบบที่ 4:** การเชื่อมโยงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างกิจกรรม: การมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงมาตรฐาน

### การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับภูมิภาค

โครงการฯ มุ่งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหัวข้อเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร โครงการฯ จะดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนและโครงการริเริ่มอื่นๆ ในด้านการเกษตร การเงินและสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแผนงานที่มีการผนวกเรื่องเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรสามารถนำเสนอไปยังหน่วยงานในระดับอาเซียนที่เหนือคณะทำงานขึ้นไปเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในระดับภูมิภาค ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของอาเซียน

**Published by:**  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices  
Bonn and Eschborn, Germany

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
65760 Eschborn, Germany  
T +49 61 96 79-0  
F +49 61 96 79-11 15  
E info@giz.de  
I www.giz.de/en

**Author:**  
Metta Kongphan-apirak, GIZ

**Editing and Design:**  
Metta Kongphan-apirak, GIZ

**Photo credits:**  
©GIZ Thailand

สามารถดำเนินงานในหัวข้อดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวทั้งในและระหว่างประเทศ

### การดำเนินการในระดับประเทศ (อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม)

โครงการฯ จะให้การสนับสนุนพีชหลัก 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว (ไทยและเวียดนาม) และโกโก้ (อินโดนีเซีย) เพื่อให้มีกิจกรรมนำร่องในระดับประเทศ โครงการจะทำงานร่วมกับภาคีในประเทศโดยจะให้การปรึกษาและออกแบบกิจกรรมร่วมกัน เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเทคโนโลยี การจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ และองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น การบริหารจัดการเงินและประโยชน์ของบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและมีการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการจะสนับสนุนการเชื่อมโยงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตรกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อเกษตรกรทั้งชายและหญิง และจะมีการนำร่องเพื่อเป็นการสื่อสารแนวคิดนี้ต่อไป เช่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกลไกมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและเอื้อต่อเกษตรกรทั้งชายและหญิงในระดับพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ และกรณีศึกษาจากโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

**ผู้อำนวยการโครงการ:** จูเลียน โทสต์ (Mr. Julian Tost)

**อีเมล:** [julian.tost@giz.de](mailto:julian.tost@giz.de)

**โทร:** +66 80 007 9589

On behalf of  
German Federal Ministry for Economic  
Cooperation and Development (BMZ)

Bangkok, Thailand, 2023

On behalf of

 Federal Ministry  
for Economic Cooperation  
and Development